



Đức Thánh Cha bất ngờ đến thăm giới trẻ Bỉ: 'Hãy ca lên và cầu nguyện'
Thanh Quảng sdb (Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Thánh Cha Francis bất ngờ đến thăm cuộc họp của ‘Hy Vọng đang Vươn Lên’ "Hope Happening" ở Bỉ và nói với những người trẻ hãy ca lên và cầu nguyện! Hãy tìm lại tuổi thơ và niềm vui của tuổi trẻ mà Chúa muốn dành cho tất cả chúng ta.

Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với anh em Dòng Tên tại Bỉ vào tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã dành đêm thứ Bảy của mình với 6.000 người trẻ đang quy tụ tại cuộc Triển Lãm Brussels Expo ở thủ đô Bỉ.

Sự kiện “Hy Vọng đang Vươn Lên” Hope Happening là một sự kiện theo tinh thần của Ngày Giới trẻ Thế giới, bao gồm các cuộc hành hương, hội thảo về đức tin và tâm linh, một lễ hội âm nhạc thực sự và nghỉ qua đêm tại Sân vận động King Baudouin.

Sự kiện được tổ chức bởi 40 hiệp hội thanh thiếu niên Kitô giáo ở Flanders, Wallonia và Brussels, với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục của Bỉ.



Hãy nhớ Chúa ở bên các bạn

Nhắc lại Ngày Giới trẻ Thế giới, Đức Thánh Cha được những người trẻ vui mừng chào đón, những người không ngờ ngài sẽ đến thăm họ.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lệ những người trẻ thăng tiến đức tin, mời gọi họ để Chúa hướng dẫn trong tình yêu.

"Những người trẻ gây ồn ào!" ngài nói. "Và nếu bạn thấy một người trẻ ủ rũ (bất chước cử chỉ ngài), nhàm chán - người trẻ đó đang tiếc nhớ tuổi thơ của họ."

Ngài thúc giục họ luôn hãy phấn đấu tiến về phía trước trong khi giữ Chúa trong lòng mình bằng lời cầu nguyện.



Hãy Luôn cầu nguyện "Đừng quên cầu nguyện"

ĐTC nhấn mạnh với giới trẻ: “đừng bao giờ coi thường người khác, trừ khi mục tiêu của họ là "muốn nâng họ lên."

Trước khi kết thúc chuyến thăm ĐTC ban Phép lành Tòa thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ vào một em bé thơ và khuyến khích các em lấy lại tâm tình ngây thơ trong sáng của một trẻ thơ.

"Các con có thấy em bé thơ kia không?" ngài hỏi. "Các con là những người vĩ đại nhất trong số giới trẻ, vì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng người vĩ đại nhất là người giống như trẻ nhỏ."